



ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหา  
และการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีกำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ [job.rmutsv.ac.th](http://job.rmutsv.ac.th) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  
และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร  
บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
แนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๒๐๐๒  
สถานที่สอบห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๓ ราย  
สอบวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๕๑๓๐๐๑	นางสาวธัญญา สุชีนาค	
๒	๑๕๑๓๐๐๒	นายเฉลิมพล แสนเรือง	
๓	๑๕๑๓๐๐๔	นายฟาร์ณัฐ ระยะวรรณ	

